



ประกาศเจตจำนงสุจริต

ข้าพเจ้า นางนิภารัตน์ พิสิษฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป ในฐานะรักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่อบุคคล (บสย.) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือหลักคุณธรรมความโปร่งใส และค่านิยม บสย. ที่ว่า “เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล” อีกทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ดังต่อไปนี้

1. ด้านความโปร่งใส (Transparency Index)

ข้าพเจ้าและ บสย. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของข้าพเจ้าและ บสย. และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจและการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย.

2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index)

ข้าพเจ้าจะกำกับดูแลให้ผู้บริหารทุกระดับควบคุมและกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ เรียกหรือรับสินบน ไม่ยอมรับการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture index)

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของ บสย. ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม นำไปสู่ความเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

ข้าพเจ้าจะกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ บสย. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้พันธกิจของ บสย. บรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นการบริหารและการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคแก่บุคลากร

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561

(นางนิภารัตน์ พิสิษฐพิทยเสรี)

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป

รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป

บริษัทประกันสินเชื่อบุคคล (บสย.)